
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
สมัยสำมัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  
๒ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล เฮียง  นาทันลิ  
๓ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  
๔ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  
๕ นางจันที  ทองสวัสดิ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสดิ์      
๖ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จิตศรา  ศรีดาแก้ว  
๗ นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บุญจันทร์  ไร่รัตน์  
๘ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  
๙ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นิตยา  ตาวะสี  

๑๐ นายจรูญ  ณ สาโรจ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรูญ  ณ สาโรจ ์  
๑๑ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค์  อุทุมทอง  
๑๒ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รักสินธ์  เขาเขจร  
๑๓ นายยุคชัย  ไชยค ามี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ยุคชัย  ไชยค ามี  

 
 

ผู้ไม่มำประชุม     ไม่มี 
 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  
๒ นายณรงค์  ถนอมกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ณรงค์  ถนอมกุล  
๓ นายอ่าง  ถินสถิตย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ อ่าง  ถินสถิตย์  
๔ นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี สมชาย  เหล่ามูล  
๕ นายเรืองศิลป์  กุค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรืองศิลป์  กุค า  
๖ นายประยูร  โปสาวาท รองนายกเทศมนตรี ประยูร  โปสาวาท  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
สมัยสำมัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลนำมะเขือ 
………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ระเบียบวำระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ ์     กล่าวเปิดการประชุม  
(ประธานสภาฯ )             
 
ระเบียบวำระท่ี  ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายลพิน  การรักษ ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
(ประธานสภาฯ )          ๒๕๖๑  
ที่ประชุม         มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓      เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นายลพิน  การรักษ ์     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ คือ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
(ประธานสภาฯ )         งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญ  
           นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(นายกเทศมนตรี)         ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มี ๖ ยุทธศาสตร์  

        โครงการจ านวน ๙๕ โครงการ ด าเนินการแล้ว ๔๖ โครงการ เหลือยังไม่ด าเนินการ ๔๙ โครงการ  
        รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนที่เทศบาลได้ขอรับ 
        งบประมาณอุดหนุนมี ๒ หน่วยงาน คือ 

๑. งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ๓ โครงการ รวมทั้งหมด ๖,๒๑๔,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง จ านวน ๒,๐๖๓,๓๐๐ บาท ลงนามใน
สัญญา จ านวน ๑,๔๒๑,๗๑๓.๗๕ บาท คงเหลือ ๖๔๑,๕๘๖.๒๕ บาท เทศบาลได้ประสงค์ขอ
ใช้งบประมาณในส่วนที่เหลือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไทรทองเพ่ิมเติม ขณะนี้รอด าเนินการ 
๑.๒. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.
๓๐-๐๐๓ น. สายนามะเขือ – โพนสวาง ลงนามในสัญญา จ านวน ๒,๕๗๕,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท เทศบาลได้ประสงค์ขอใช้งบประมาณในส่วนที่เหลือต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพ่ิมเติม ขณะนี้
รอด าเนินการ 
๑.๓ จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามะเขือ งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท ลงนามใน
สัญญา ๓๐,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท เทศบาลไม่ประสงค์ขอใช้งบประมาณให้ส่งคืนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒. งบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งหมด 
๓ โครงการ เป็นเงิน จ านวน ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดซื้อ 
จัดจ้าง ดังนี้ 

 



-๒- 
 

๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยยาง งบประมาณ ๑.๖๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
๒.๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายโคกเจริญ หมู่ ๒ – บ้านถ้ าปลา ข้ามล าห้วย
มะเขือ งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
๒.๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายโพนสวาง หมู่ ๔ – บ้านดงค าพัฒนา 
งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

            ขอเพ่ิมเติมเรื่องการเกิดวาตภัยจากพายุโซนร้อนในช่วงวันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  
             ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่าน ในวันเสาร์ ทีมงานได้ออกส ารวจความเสียหายคราวๆ บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
             ความเสียหายประมาณ ๙๕ หลังคาเรือน วันอาทิตย์ฝนก็ตกซ้ ามาอีกบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหาย 
             เพ่ิมเติมอีก ณ เวลานี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ประมาณ ๑๕๙ หลังคาเรือน จาก ๘  
             หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จ านวน ๓๑ หลังคา หมู่ที่ ๓ จ านวน ๔๒ หลังคาเรือน หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๑ หมู่ละ  
              ๑๑ หลังคาเรือน หมู่ที่ ๑๒ จ านวน ๑๓ ครัวเรือน หมู่ที่ ๖ จ านวน ๒ ครัวเรือน ขณะนี้ยังแจ้งความ 
                           เสียหายเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ หลังจากเหตุเกิดเทศบาลได้แบ่งทีมส ารวจความเสียหายและตัดต้นไม้ที่ล้ม 
             พาดถนนและทับบ้านเรือนประชาชน อาคารโรงเรียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จ 
             โดยใช้เลื่อยยนต์ของเทศบาล เทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนที่เสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ 
         อย่างเร่งด่วน คือ นางสัมฤทธิ์ หมู่ ๓ เทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนได้แจ้งความเสียหาย 
             เข้ามา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันช่วยเหลือร่วมกัน ให้ก าลังใจประชาชนที่ได้รับความเสียหาย  
             ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
นายลพิน  การรักษ์    ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเรื่องเพ่ือทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย 
(ประธานสภาฯ )        
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอสอบถามว่ามีหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับวาตภัยอย่างไรบ้าง เพราะประชาชน 
 (สท. เขต ๑)        ยังไม่ชัดเจน อาจจะเกิดจากการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลน้อยไป ระเบียบปฏิบัติในการให้ความ 

       ช่วยเหลือมีอะไรบ้าง เพราะประชาชนได้รับข่าวสารว่าเทศบาลจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะบ้านที่อยู่ 
       อาศัย กระท่อมปลายนา ถ้าเป็นเล้าไก่ได้หรือไม่ ถ้าช่วยเหลือกระผมจะแจ้งความเสียหายเข้ามา  
       และเก่ียวกับเอกสารเพราะเจ้าหน้าที่ที่ไปส ารวจไม่ให้ความชัดเจนว่าจะเอาเอกสารอะไรบ้าง แต่     
       ภายหลังประชาชนได้รับแจ้งว่าต้องเอาเอกสารเพ่ิมเติม ส่งเอกสารล่าช้าประชาชนก็บอกว่าวันที่มา 
      ส ารวจท าไมไม่แจ้งว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง ขณะนี้จึงท าให้ประชาชนสับสน อยากเรียนถามความ     
      ชัดเจนและความถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือ 

นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติม 
(ประธานสภาฯ )  
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )        
นายยุคชัย  ไชยค าม ี  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับวาตภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ขณะนี้มี 
(ปลัดเทศบาลและ     ประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๕๙ หลังคาเรือน งบประมาณ ๔๔๔,๐๒๖ บาท ถ้าช่วยเหลือแบบ 
เลขานุการสภาฯ)       เต็มที่ แต่เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอ มีงบประมาณใน งบกลาง เงินส ารองจ่าย จ านวน  

      ๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้ามีน้ าท่วมอาจไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ แต่จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ 
      ความช่วยเหลือซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้ แต่เนื่องจากประชาชนส่งเรื่องขอความช่วยเหลือเข้ามา 
      และต้องออกสอบข้อเท็จจริง จึงอาจจะเลื่อนการประชุมออกไปอีก กระผมเป็นหนึ่งใน 
      คณะกรรมการด้วย หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือ ที่อยู่ต้องเป็นที่อาศัยอยู่ประจ า อาจตีความได้ 
      หลายอย่าง เช่น กระท่อมปลายนาก็อาศัยอยู่ประจ าเวลาไปท าไร่ ท านา  หลักความช่วยเหลือ 



-๓- 
 
      บางอย่างถูกใจเรา แต่ขัดกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาตรวจอาจจะผิดระเบียบ เช่น โรงจอดรถต้องติด 
      กับตัวบ้านจะถูกต้องตามระเบียบ แต่กระผมก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณบ้านก็ 
      ควรได้รับความช่วยเหลือ หรือก่อสร้างกระท่อมปลายนาไว้ แต่เจ้าของย้ายบ้านไปอยู่ที่อ่ืน โดยไม่ 
      ย้ายบ้านเลขที่ อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้การช่วยเหลือ  แต่ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
      ให้ความช่วยเหลือ คอกสัตว์ก็เข้าหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือนั้น ให้ได้ทั้งสิ่งของและเป็นเงิน  
      คณะกรรมการประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีต าบลนามะเขือเป็นประธาน ท้องถิ่นอ าเภอสหัสขันธ์  
      ปลัดอ าเภอประจ าต าบล พัฒนาการอ าเภอสหัสขันธ์ ก านันต าบลนามะเขือ ประธานสภาเทศบาล  
      ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข จะพยายามประชุมให้เร็วที่สุดและ 
      ครอบคลุมที่สุด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์และให้ส่งเรื่องเข้ามาเพ่ือขอความ 
      ช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท คอกสัตว์ให้ความช่วยเหลือไม่เกิน  
      ๕,๐๐๐ บาท แต่ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เป็นจริง ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ด าเนินการตาม 
      ระเบียบวาระต่อไป 

นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอสอบถามว่าต้นยางนาล้มทับกระท่อมปลายนาของประชาชน อยากทราบขั้นตอบในการตัดและ 
 (สท. เขต ๑)        ประชาชนอยากขอให้เทศบาลไปแปรรูปให้เพ่ือจะได้ก่อสร้างกระท่อมได้หรือไม่        
นายลพิน  การรักษ์      ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )     
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอชี้แจงว่ากระท่อมที่ต้นไม้ที่ล้มทับจะได้รับความช่วยเหลือเพราะอยู่อาศัยประจ า ส่วนการ  
(นายกเทศมนตรี)        ตัดต้นไม้ ได้ประสานงานกับป่าไม้จังหวัดว่ากฎหมายต้นไม้หวงห้ามในที่กรรมสิทธิ์ได้ผ่านแล้วให้ 

         สามารถตัดได้ แต่ถ้าจะใช้เลื่อยเทศบาลขนาดบาของเลื่อยไม่เหมาะสมในการแปรรูปไม้แต่เหมาะ 
         ส าหรับตัดต้นไม้ กิ่งไม้เล็กๆ ต้องจ้างผู้รับจ้างตัดเลื่อยไม้แปรรูปโดยตรง 

นายลพิน  การรักษ์      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )           
ที่ประชุม        ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายลพิน  การรักษ ์ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัย 
(ประธานสภาฯ)     ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี  ขอชี้แจง การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัย 
(ปลัดเทศบาลและ    แรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
เลขานุการสภาฯ)     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑. สมัยที่แรก เดือน เมษายน มีการด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาครั้งที่ ๑ 
๒. สมัยที่ ๒ เดือน สิงหาคม. มีการด าเนินการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 
๓. สมัยที่ ๓ เดือน ตุลาคม มีการด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ครั้งที่ ๒ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา (ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) 
๔. สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่แถลงต่อสภา 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด กระผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
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   สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

- สมัยสำมัญที่ ๒    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๓    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๔    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   

สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ มีก าหนด    
๓๐ วัน   

ขอเชิญประธานได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย 
นายลพิน  การรักษ ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัย 
(ประธานสภาฯ )     ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม      ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ ์ หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัย 
(ประธานสภาฯ )     ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
   สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

- สมัยสำมัญที่ ๒    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๓    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   
- สมัยสำมัญที่ ๔    เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒    มีก าหนด ๓๐ วัน   

สมัยสำมัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ มีก าหนด       
       ๓๐ วัน   
ที่ประชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัย 

    สามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้น 
นายลพิน  การรักษ ์ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม บ้านค าน้ าแซบ ต าบลนามะเขือ อ าเภอ 
(ประธานสภาฯ )     สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี  ตามท่ีเทศบาลได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ เรื่องการขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม เพราะขณะนี้เป็น 
(ปลัดเทศบาลและ    ส านักสงฆ์ยังไม่เป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แต่พ้ืนที่จะจัดตั้งวัดเป็น 
เลขานุการสภาฯ)     พ้ืนที่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ 

     เกษตรกรรมก่อน และต้องมีมติจากสภาเทศบาลเพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุญาตเพราะเป็นพื้นที่ 
     ในเขตเทศบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ให้ 
     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ชี้แจงการขอจัดตั้งวัด  

นายลพิน  การรักษ ์ ขอเชิญ นายณรงค์  ถนอมกุล  ผู้ใหญ่บ้านค าน้ าแซบ หมู่ ๖ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 
(ประธานสภาฯ )     วัดสวุรรณาราม บ้านค าน้ าแซบ ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
นายณรงค์  ถนอมกุล  ขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม บ้านค าน้ าแซบ กระผมในฐานะเป็นผู้น า 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ )    ชุมชน เนื่องจากวัดสุวรณารามบ้านค าน้ าแซบขณะนี้ยังเป็นส านักสงฆ์ ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนก็ 

     พร้อมใจกันต้องการให้เป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการวัดชุดก่อนและผู้น าชุดก่อนจึง 
     ได้ท าหนังสือส่งไปที่อ าเภอและส่งต่อไปจังหวัดและส่งต่อไปยังส านักพุทธศาสนาแห่งชาติตามข้ันตอน 
     ในการจัดตั้งวัด ซึ่งได้ผ่านมาหลายปีแล้ว แต่การจัดตั้งวัดยังไม่แล้วเสร็จ ติดอยู่ที่ส านักงานปฏิรูปที่ดิน 
     เพ่ือเกษตรกรรมเพราะต้องขอใช้พื้นที่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ส่งเจ้าหน้าที่มาส ารวจ 
     พ้ืนที่เพราะหากไม่ถึง ๖ ไร่ จะไม่สามารถขอใช้พื้นที่ได้ ปรากฏว่าได้พ้ืนที่ ๖ – ๐ – ๓๘ ไร่ มีศาลา 
     การเปรียญ กุฏิสงฆ์ ห้องน้ า และต้องมีมตเิห็นชอบให้จัดตั้งเป็นวัดจากที่ประชุมของสภาเทศบาล 
     ประกอบเพ่ือจะได้ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินได้พิจารณา จึงได้จัดท าหนังสือเพ่ือขอจัดตั้งวัดเข้าที่ 
     ประชุมสภาเทศบาล ขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งวัดเพ่ือ 
     เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธต่อไป 
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นายลพิน  การรักษ ์ ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านค าน้ าแซบ หมู่ ๖ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้งวัดสุวรรณาราม บ้าน 
(ประธานสภาฯ )     ค าน้ าแซบ ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะที่กระผมเป็นชาวบ้าน ตั้งแต่เกิด 

              มาก็ไดเ้ห็นเป็นวัดมาจนถึงทุกปัจจุบันนี้ จึงขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบด้วย  
    ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงต่อไป 

นายยุคชัย  ไชยค ามี ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่าส านักสงฆ์ในพ้ืนที่ต าบลนามะเขือที่ไหนยังไม่ได้จัดตั้งเป็นวัด  
(ปลัดเทศบาลและ 
เลขานุการสภาฯ)       
น.ส.นิตยา  ตาวะสี   ส านักสงฆ์รอยมนุษย์โบราณและส านักสงฆ์หนองบัวลอย 
  (สท. เขต ๒)         
นายยุคชัย  ไชยค ามี หลักการในการจัดตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเทศบาลและสภาเทศบาลต้องก ากับ  
(ปลัดเทศบาลและ    ดูแลการด าเนินการต่างๆ ในเขตเทศบาล เพราะการจัดตั้งวัดอาจมีมลพิษทางอากาศ หรือมีมลภาวะ 
เลขานุการสภาฯ)     ทางเสียงเพราะอาจจะมีเสียงระฆัง เสียงสวดมนต์ จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเพ่ือเป็นการท านุ 

    บ ารุงพระพุทธศาสนา  หากสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบจะให้พนักงานจัดท ารายงานการประชุม 
    เพ่ือให้ผู้ใหญ่บ้านได้ใช้ประกอบในการพิจาณาขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัด  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ 
    ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปราย หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมต่อไป 

นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )            
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งวัดสุวรรณาราม เห็นสมควรที่จะจัดตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตาม 
(สท.เขต ๑)      กฎหมาย ขอสอบถามว่าคณะกรรมการวัดได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งวัดแล้วใช่หรือไม่  

     เพราะมีระเบียบหลักเกณฑ์มาก เรื่องได้ผ่านจากเจ้าคณะต าบลไปยังเจ้าคณะอ าเภอและไปยังเจ้าคณะ 
     จังหวัดหรือไม่ ในเขตพ้ืนที่ต าบลนามะเขือมีการจัดตั้งส านักสงฆ์หลายแห่ง ไม่ทราบว่าเป็นพระจริง 
     หรือไม่ ขอฝากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบและดูแลด้วย เพราะอาจจะเป็นการมอมเมา 
     ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ การที่พระสงฆ์ไปจัดตั้งส านักสงฆ์โดยการรุกล้ าพ้ืนที่ป่าสาธารณะก็เป็น 
     การท าลายป่าสาธารณะและสิ่งแวดล้อม และอยากฝากของบประมาณจากเทศบาลต าบลนามะเขือ 
     เพ่ือจัดซื้อพันธุ์ดอกกระเจียวมาปลูกตามป่าสาธารณะ เพราะเป็นการอนุรักษ์ดอกกระเจียวซึ่งเป็น 
     อาหารของประชาชนด้วย 

นายพรอ านวย  ไกยะแสง  ขอสอบถามว่าพื้นที่ ๖ – ๐ – ๓๘ ไร่ เพียงพอในการจัดตั้งเป็นวัดใช่หรือไม่ 
(สท.เขต ๒)       
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านค าน้ าแซบตอบข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )            
นายณรงค์  ถนอมกุล  ขอชี้แจงว่าคณะกรรมการหมู่บ้านได้ตรวจสอบกับส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖)    และผ่านไปตามขั้นตอนทุกอย่าง พ้ืนที่ในการขอใช้กับส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ตรงตาม 

     หลักเกณฑ์ แต่ยังขาดมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  
     พระอาจารย์สายัญหซ์ึ่งเป็นพระประจ าส านักสงฆ์ได้ไปตรวจสอบแล้ว 

นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )            
ที่ประชุม      ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือเพ่ือเห็นชอบให้ส านักสงฆ์วัดสุวรรณาราม  
(ประธานสภาฯ )     บ้านค าน้ าแซบ จัดตั้งเป็นวัดสุวรรณารามบ้านค าน้ าแซบ ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด 

              กาฬสินธุ์ 
 



 
-๖- 

 
ที่ประชุม     มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ส านักสงฆ์วัดสุวรรณารามบ้านค าน้ าแซบ จัดตั้งเป็นวัด 

    สุวรรณาราม บ้านค าน้ าแซบ ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายลพิน  การรักษ์  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป คือ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )      ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
(ปลัดเทศบาลและ     เทศบาล เนื่องจากในงบประมาณปี ๒๕๖๒ มีการตั้งงบประมาณค่าเบี้ยประชุมเพ่ือเป็นค่า 
เลขานุการสภาฯ)       ตอบแทนคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจ าสภา 
             เทศบาลต าบลนามะเขือ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ประเภท 
         ค่าตอบแทน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ 
         ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศมนตรี ที่ปรึกษา 
         นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ความว่า  
             “ ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจ าสภา 
         เทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อย 
         ห้าสิบบาท ส าหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของ 
             อัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว” ในการประชุมแต่ละครั้งสามารถคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                           การประชุมสภาใหม่ได้ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เพราะได้รับ 
                           ค่าตอบแทน  ดังนั้น จึงขอเชิญประธานสภาได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้คัดเลือกคณะกรรมการ 
             ตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน โดยเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน และมีผู้รับรอง 
             จ านวน ๒ คน       
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
(ประธานสภาฯ )        ประชมุ พร้อมผู้รับรองอีก ๒ คน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ คนที่ ๑ 
นายพรอ านวย  ไกยะแสง ขอเสนอ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
(สท. เขต ๒)        ๑. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
   ๒. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑ คือ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )        เขต ๑ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
              ประชุม คนที่ ๒ 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา ขอเสนอ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
(สท. เขต ๑)        ๑. นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
   ๒. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ คือ นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )        เขต ๒ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
          ประชุม คนที่ ๓ 
 



-๗- 
 
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  ขอเสนอ นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
(สท. เขต ๒)        ๑. นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
   ๒. นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ คือ นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานสภาฯ )        เขต ๑ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     ผลการคัดเลือกจากท่ีประชุมปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน  
(ประธานสภาฯ )       ประกอบด้วย 
               ๑. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
             ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
     ๓. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ขอเชิญที่ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลจ านวน ๑ คน 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเสนอ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประธานคณะกรรมการตรวจ 
(สท. เขต ๑)            รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ )      เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน  
(ประธานสภาฯ )       ประกอบด้วย 
               ๑. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ 
             ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เป็นกรรมการ 
     ๓. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป็นกรรมการ  
ที่ประชุม              มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
              ๑. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการ 
           ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เป็นกรรมการ 
     ๓. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป็นกรรมการ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายลพิน  การรักษ ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ ) 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างท านบกั้นน้ าหลังวัดป่าโป่งเชือกชัยมงคลที่ได้เสนอในที่ 
(สท.เขต ๑)     ประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เพราะปีนี้แล้งมาก 
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว  ขอแจ้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ หน้าบ้าน นายเตรียม  จันสุนา 
(สท.เขต ๑)      
นายพรอ านวย  ไกยะแสง ขอแจ้งซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนโมงช ารุดเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน 
(สท.เขต ๑)      
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ ขอแจ้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลุมยุบตัว สายบ้านโพนสวาง – ค าน้ าแซบ บริเวณ  
(สท.เขต ๒)     นาของนายบุญเหลือ  มาตรบุรมย์ 



 
-๘- 

 
นายลพิน  การรักษ ์ ขอเพ่ิมเติมว่าถนนสายโพนสวาง – ค าน้ าแซบ กระผมได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีได้รับทราบแล้ว  
 (ประธานสภาฯ )  กองช่างได้ส ารวจความเสียหาย ขณะนี้รอซ่อมแซม ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุม         ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ ์ ขอเชิญปลัดเทศบาลตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ  
 (ประธานสภาฯ )   
นายยุคชัย  ไชยค ามี   เรื่องท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้น าเสนอขอแก้ไขปัญหาจะน าเรียนนายกเทศมนตรีและแจ้งกองช่าง 
(ปลัดเทศบาลและ     ส ารวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมต่อไป และขอแจ้งข่าวขณะนี้กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ 
เลขานุการสภาฯ)       ประกาศใช้แล้ว ขอให้สมาชิกได้เตรียมตัวหากจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนเขตเลือกตั้งยังคงเดิม การ 
              เลือกตั้งเทศบาลอาจจะหลังเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
นายลพิน  การรักษ ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ ) 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  เรื่องกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น พอได้ทราบข่าวมาแล้ว อยากให้มีการเลือกตั้งเร็วๆ เพราะด ารง 
(สท. เขต ๑)      มาได้ ๔ ปีกว่าแล้ว คิดว่าจะด าเนินการลงท้องถิ่นแบบใหม่  
นายลพิน  การรักษ ์  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ )     
ที่ประชุม       ไม่มี     
นายลพิน  การรักษ ์  หากไม่มเีรื่องเสนอขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและให้ความร่วมมือ 
(ประธานสภาฯ )      เข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุม 
                            
    
         เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 

 
(ลงชื่อ)  ยุคชัย    ไชยค ามี         (ลงชื่อ)   ลพิน  การรักษ์ 
       (นายยุคชัย    ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
    (ลงชื่อ)  จิตศรา  ศรีดาแก้ว           (ลงชื่อ) นิตยา  ตาวะสี       (ลงชื่อ)   บุญจันทร์  ไร่รัตน์ 
           (นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว)                      (นางสาวนิตยา  ตาวะสี)     (นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


